




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
26 กุมภาพันธ์ 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. เผยว่า สร. ได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดให้ครอบคลุมในสถานพยาบาลทุกระดับโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะใน รพ.จิตเวชเท่านั้น และยังพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยมอบหมายให้กรมสุขภาพจิตจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ทั้งการดูแลสุขภาพจิตและยาเสพติด ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้มีแนวทางทำงานในทุกระดับที่ชัดเจน นอกจากนี้ สร. ยังพร้อมผลักดันเพิ่มกรอบอัตราค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อขวัญกำลังใจและจะส่งเสริมความก้าวหน้าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต่อไป</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การจัดทำคู่มือดังกล่าว เน้นใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) การลดอัตราการฆ่าตัวตาย การติดตามและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวทยาเสพติด การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางใจให้กับชุมชน รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ตามบริบทพื้นที่</p>	-
<p>ถ่ายโอนภารกิจ สอน./ รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ประชาไท, ผู้จัดการ, hfocus, acnews, pptvhd36, hfocus, thecoverage, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สร. เผยการถ่ายโอนภารกิจ สอน./ รพ.สต. จะครบกำหนดการช่วยเหลือในระยะเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ได้สั่งการ สสจ. ให้ อบจ. ที่มีความพร้อมบริหารจัดการภารกิจ สอน./ รพ.สต. เอง 100% โดยยังเฝ้าระวังผลกระทบกับประชาชนต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปรับวิธีการรับรองการทำงานของ อสม. จากเดิมที่ต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของ สอน./ รพ.สต. มาเป็นการรับรองผ่านระบบดิจิทัลหรือเอกสารรับรองเท่าที่จำเป็นให้ผ่าน สสอ. แทน</p>	-
<p>ส่งข้อมูลดำเนินคดีเพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) โฆษก สร. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเพจชมรมแพทย์ชนบท ออกมาวิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร สร. ซึ่งอาจกระทบความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อทีมผู้บริหารที่ตกเป็นเป้าโจมตีว่า เพจชมรมแพทย์ชนบทขาดความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ อิงการเมือง และให้ข้อมูลเท็จหรือความจริงเพียงบางด้านเพราะเน้นการโจมตี เทียบค่าเท่ากับเพจผี เพจเถื่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินคดีทางกฎหมาย</p> <p>- สำหรับความไม่พอใจการโยกย้าย นพ.สุภัทร สงสัยว่าทำไมถึงคัดค้านคำสั่งย้ายขนาดนั้น หรือมีเรื่องอะไรต้องปิดบังอยู่ เพราะการโยกย้ายเป็นเรื่องปกติของการเป็นข้าราชการ มีการพิสูจน์ในชั้นกรรมาธิการกฎหมายฯ สภาผู้แทนราษฎรว่าการโยกย้ายนั้นถูกต้อง</p> <p>- ความคืบหน้าเรื่องการแจ้งความปิดเพจชมรมแพทย์ชนบทไปจนถึง นพ.สุภัทร ฐานใส่ร้ายป้ายสี สร้างความเข้าใจผิดกับสังคม ขณะนี้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่แล้ว มีหลักฐานหนักแน่น ถือว่าตกเป็นผู้ต้องหาอยู่ระหว่างออกหมายเรียกหรือหมายจับต่อไป</p>	-
<p>กิจกรรม Sod Smart</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, workpointtoday)</p> <p>- น.ส.เจนจิรา รัตนเพียร ผู้ช่วยเลขานุการ รวม.สร. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ ว่า ประเทศไทยมีอัตราเจริญพันธุ์รวมเหลือเพียง 1.16 ในปี 2564 และมีแนวโน้มจะลดลงอีก หากไม่มีมาตรการออกมาชะลอการลดลงของจำนวนการเกิด ส่งผลให้โครงสร้างประชากรเปลี่ยน สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง จึงได้จัดกิจกรรม Sod Smart เพื่อพัฒนาศักยภาพคนโสดรุ่นใหม่ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตคู่และการมีบุตร ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของวัยแรงงาน</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนโสดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่และการมีลูก พบคนโสดร้อยละ 87 อยากมีคู่ และเมื่อได้ใช้ชีวิตคู่ ต้องการมีลูกร้อยละ 64 พร้อมจัดกิจกรรม Sod Smart ‘ตามหาคนที่ใช่ในแบบของคุณ’ EP.2 เพื่อให้คนโสดรุ่นใหม่ได้เสนอไอเดียเพื่อหาทางออกให้กับประเทศในยุคเด็กเกิดน้อย สังคมสูงวัย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สั่งปรับ Shopee-Lazada โฆษณาผิดกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, nationtv, mcot, topnews, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. แดงตรวจพบโฆษณาอาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ผิดกฎหมายในแอปฯ Lazada และ Shopee จำนวนมาก ผู้บริโภคอาจถูกเอาเปรียบ จึงได้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามและฝ่ายกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานดำเนินคดี รวม 67 คดีเกือบ 7 ล้านบาท พร้อมเตือนเจ้าของตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มต้องมีมาตรการตรวจสอบผู้ค้าที่ขอสิทธิเข้ามาเปิดร้านค้าในแพลตฟอร์มของตนเอง มิให้ขายสินค้าหรือโฆษณา ผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค หาก อย. ตรวจสอบพบจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งเจ้าของตลาดออนไลน์และร้านค้า</p>	-
<p>โรคไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, mcot)</p> <p>- สธ.กัมพูชา แถลงความคืบหน้าหลังจากเด็กหญิงเสียชีวิตจากไข้หวัดนก จนท.เก็บตัวอย่าง 12 คนที่ใกล้ชิด และพบว่าบิดาวัย 49 ปี ของเด็กหญิงเป็นคนเดียวที่มีผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก แต่ไม่แสดงอาการ นับเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 58 ของประเทศ</p> <p>- องค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลกรณีพ่อของเด็กหญิงวัย 11 ปี ชาวกัมพูชาซึ่งเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดนกมีผลตรวจเป็นบวกเช่นกัน เพิ่มความวิตกว่าเชื้ออาจติดต่อจากคนสูคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจสมพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์เตือนจับตาไข้หวัดนกกัมพูชา พบผู้สงสัยติดเชื้อแล้ว 12 ราย หลัง ด.ญ. เสียชีวิตเป็นศพแรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- FB ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ว่า ผู้สัมผัส ด.ญ. ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกอีก 11 ราย ให้ผลออกมาเป็นลบ แสดงว่ามีเพียงพ่อของ ด.ญ. คนเดียวที่ออกมาเป็นบวก การติดเชื้อยังไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนในคน ถือว่าเป็นข่าวดี</p>	-
<p>จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ประชาไท, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่โดยใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ใหม่ที่คณะกรรมการ สปสช. อนุมัติเมื่อ 2 พ.ค. 2565 สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้มีปัญหาการกลืนอุจจาระปัสสาวะ ว่า ขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการใช้เงินของ กปท. ในการจัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วประมาณ 8.7 ล้านชิ้น และมีผู้ที่ได้ผ้าอ้อมแล้ว 17,489 คน รอการประเมินจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอยู่ระหว่างกระบวนการนำรายชื่อไปจัดทำโครงการขออนุมัติงบประมาณอีก 60,000 กว่าคน คาดว่าหลังเดือนมี.ค. 2566 แต่ละพื้นที่น่าจะทยอยจัดซื้อและมอบให้แก่ผู้มีสิทธิได้ครบทุกคน</p>	-
<p>คืบหน้าพยาบาลถูกบูลลี่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, nationtv, thainews, ch7)</p> <p>- พยาบาลสาวที่เคยเกือบกระโดดตึกฆ่าตัวตาย เพราะความเครียดจากการถูกกดดันและบูลลี่ในที่ทำงาน ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมนายความ เพื่อให้เข้าปากคำเพิ่มเติมในคดีที่ถูกขโมยรถจักรยานยนต์ไปจากบ้านพัก ในศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว ผู้ก่อเหตุเป็นสามีของ จนท.แผนกหนึ่งของศูนย์อนามัยฯ พร้อมกับหลักฐานเพิ่มเติม คือ เอกสารเป็นข้อความที่ได้สนทนากับคู่กรณี ด้านพันตำรวจเอก ภูวนาท ดวงดี ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาจับกุมแล้ว จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการต่อไป</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สถาบันโรคผิวหนัง เผยตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูล “หลอดเลือดขอด แผลเปื่อยที่ขา แข็งดำ ขากะด่างต่าง คันเรื้อรัง สะเก็ดเงิน สิวเลยวัย ผิกริ้ว ขาหนีบ ก้น เกิดจากโรคน้ำเหลืองเสีย” ยืนยันเป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า ทางกรมแพทย์ไม่มีโรคนี้ เป็นเพียงภาษาชาวบ้านที่ใช้เรียกลักษณะของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนัง หรือเรียกอีกชื่อว่า Impetigo โดยเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังผ่านทางบาดแผลที่เกิดจากรอยถลอกหรือการแกะเกา บริเวณที่เป็นจะมีลักษณะเป็นผื่นแดง คัน ผื่นแดง อาจบวมแดงและมีน้ำเหลืองไหลได้ ซึ่งถ้าดูแลรักษาไม่ดีอาจเกิดการลุกลาม ผู้ที่มีอาการควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่ได้มีการส่งต่อคำแนะนำ “ใช้น้ำมันวอดบริเวณรอบดวงตา ด้วยการใช้นิ้วมือกดจุด นวดบริเวณคิ้ว รอบดวงตา สันจมูก ขมับ ไบหู และดั้งหู ช่วยทำให้สายตาดีขึ้น” เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า วิธีการดังกล่าวยังไม่</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รายงานทางวิชาการที่สามารถวัดผลได้จริง รวมทั้งหากนวดบริเวณรอบดวงตาไม่ถูกวิธี อาจส่งผลให้เส้นเลือดฝอยใต้เยื่อตาแตกได้ หรืออาจถึงขั้นตาบอด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, TNN)</p> <p>- อย. เผย ตามที่มีการแชร์เรื่อง “การกินเผ็ดจะเป็นการเพิ่มระบบเผาผลาญในร่างกายทำให้ผอมเร็วขึ้นจากสารแคปไซซินในพริก” เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่ากินพริกทำให้น้ำหนักลงได้ และไม่ควรงินพริกปริมาณมาก เพราะสารแคปไซซินในพริกทำให้ระคายเคืองเยื่อต่างๆ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารได้ และยังเพิ่มการหลั่งกรดอาจทำให้แสบท้องท้องอืดและปวดท้องด้วย</p>	